

Số: 2100/CT-TTCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

## CHỈ THỊ

### Về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; với mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và các ngày Lễ lớn của đất nước, Tổng Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua 05 năm (2021-2025) trong toàn ngành Thanh tra với chủ đề: **“Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”**.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra; Các Cụm, Khối thi đua; Thanh tra các bộ, ngành; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, đề thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cá nhân, của cơ quan, đơn vị và của ngành Thanh tra.

2. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. Phong trào thi đua được phát động bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương và của Thanh tra Chính phủ.

Từng bước đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác: thanh tra; tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất được giao. Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt tỷ lệ 85% trở lên và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ 80% trở lên; tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng từ khâu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.



3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 769/CT-TTCTP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra; Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCTP ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan.

4. Tiếp tục hưởng ứng 04 Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua: **“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”** theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Phong trào thi đua **“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”** giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua **“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”**. Phong trào thi đua **“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”** giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động thanh tra chú trọng thanh tra vào các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để ổn định tình hình trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn. Tích cực tham gia vào các phong trào do Trung ương, bộ, ngành, địa phương phát động để ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào nơi gặp thiên tai; các gia đình chính sách...

5. Tiếp tục xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong ngành Thanh tra, coi đây là trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, trong cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 04 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng phải kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng với cá nhân có nhiều thành tích nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo.

6. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ phát động các phong trào thi đua hàng năm, theo chuyên đề; xây dựng tiêu chí, thang điểm thi đua phù hợp; thường

xuyên kiểm tra, đơn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả, đề nghị khen thưởng với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

- Các Cụm, Khối thi đua trong ngành Thanh tra; Thanh tra các bộ, ngành; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ căn cứ vào Chỉ thị, Chương trình công tác thi đua, khen thưởng của Ngành xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; coi việc thực hiện Chỉ thị là một trong những tiêu chí thi đua để bình xét và đề nghị khen thưởng.

- Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm Thông tin chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. / *MM*

*Nơi nhận: hduw*

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP;
- Cổng thông tin điện tử của TTCP;
- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương;
- Lưu: VT (05), TCCB (05).

**TỔNG THANH TRA**



*Lee Minh Khai*

**Lê Minh Khai**